
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 

วันจันทร์ที่  28  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
……………………………………….......................................................... 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายไพศาล       พันธุวัฒนาเจริญ  ประธานสภาเทศบาลฯ 
 2. น.ส.นภาพร  ศิรินภารัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 3. นายสวง  อินคุ้ม   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 4. นางผ่องศรี         หลาทอง               สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑              
        5. นายนคร  วงษ์ค านา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
        6. นางพิมพา  จารนัย   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
 7. นายวิทูล  จิวโพธิ์เจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
        8. นายอ่อน  หาญกล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 9. น.ส.กนกอร  ศิริม่วง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 10. นายสุนิพัจ  ครุธจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
        9. นายณัฐพล  ศรีฉ  า   เลขานุการสภาฯ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายชาตรี  สง่าพล   นายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
 2. นายเทียบ  จารนัย   รองนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์          

  3. นายนิพร  ชินค าวงค์  รองนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
  4. นายไตรรัตน์   มีวงษ์   ที ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
 5. น.ส.ปราณี  แจ้งโลก   รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
 6. นางพิกุล  แก้วพลงาม  หัวหน้าส านักปลัด 
 7. น.ส.พรรษา  มีของ   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 8. น.ส.สิรีรัศมิ ์  รักษาสัตย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

  9. น.ส.ทัศนีย์  ทองสัมฤทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
  10. น.ส.ดุจเดือน ดูเรืองรัมย์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
  11. นายสุเมธ  แท่นทอง  นายช่างไฟฟ้า 
  12. น.ส.กุลริศา  อินทรเทศ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  13. น.ส.นฤมล  ศรีสงคราม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
  14. นายกฤษณะ  แต่งทรัพย์  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
  15. นายปริญญา  อินทร์วงศ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  16. น.ส. พรภิมล บุญเพิ ม   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที ยว 
  17. นายสมศักดิ์  มาพร้าว   พนักงานขับรถดับเพลิง 
  18. นายบุญเรือง เชื้อในเวียง  คนงานทั วไป  
  19. นายพิพัฒน์  สุรสังข์   คนงานทั วไป 

/19.. 
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  20. น.ส.จิราวรรณ ไชยศิลป์   นักการ 
  21. น.ส.วรรณา  กลิ นโสภณ  ภารโรง 

ผู้ไมม่าประชุม  
 1. นายอนุวัฒน์  วงษาอ  า   รองประธานสภาเทศบาลฯ (ลาป่วย) 
    
เมื่อเริ่มประชุม   -เมื อองค์ประชุมพร้อม นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญประธานสภาเทศบาลต าบล
เวลา ๑๐.๐๐ น.   วังสมบูรณ์ ได้น าสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม จุดธูป  
    เทียนบูชา พระรัตนตรัย 
นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ -จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ    

นายเทียบ  จารนัย  -กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลา 1 ท่าน คือ  
ประธานสภาฯ    1. นายอนุวัฒน์ วงษาอ  า  รองประธานสภาเทศบาลฯ (ลาป่วย) 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ สมัยสามัญ 
เวลา ๑๐.๐๐ น.   สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.  
    2566   

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ประธานสภาฯ   วังสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที  3 ครั้งที  1 วันอังคารที  15 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6 
    มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะขอให้แก้ไขหรือเพิ มเติมข้อความใดหรือไม่ 
    -ไม่มี-  
มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  
    สมัยสามัญ สมัยที  3 ครั้ง 1 ในวันอังคารที   15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖6   
    เห็นชอบ   10   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -      เสียง 
    งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม  

     -ไม่มี- 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที  4.. 
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    
นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ 4.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
ประธานสภาฯ      2567 วาระท่ี 2 การแปรญัตติ  
    เนื องจากคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ส่งรายงานว่าไม่มีการแปรญัตติ ขอเชิญ 
    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เรื องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 
    รายงานต่อสภาเทศบาลด้วย 
นายอ่อน หาญกล้า  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายอ่อน 
ประธานคณะกรรมการฯ  หาญกล้า ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ท าหน้าที ตามที สภาฯ ได้ให ้
    ความเห็นชอบในวาระที  ๑ ขั้นรับหลักการก าหนดให้สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ 
    เสนอค าแปรญัตติในระหว่างวันที  16 - 18 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา  
    ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ให้ยื นต่อคณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี สิบสี ชั วโมง 
    นับแต่ที ประชุมสภาฯ  มีมติรับหลักการซึ งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดเสนอขอ 
    แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7  
    และคณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อความใดต้องแก้ไขหรือเพิ มเติมแต่ 
    อย่างใด คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วให้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ ฉบับเดิมต่อ 
    ประธานสภาเทศบาล  เพื อพิจารณาวาระที  ๒ และ ๓ ต่อไป 

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ ขอมติที ประชุมเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติเรื องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 คงไว้ตามร่างเดิม 

มติที่ประชุม                  สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื องงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 วาระที  2 การแปรญัตติ  
    เห็นชอบ   10   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -      เสียง 
    งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ 4.๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 วาระท่ี ๓ การลงมติร่างเทศบัญญัติ  
    ระเบียบเกี ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
    ประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขถึงฉบับที  2 พ.ศ. 2554 ข้อ ๕๒  
    การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที  ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที ประชุมสภา 
    ท้องถิ นจะให้ลงมติได้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา 
    วาระนี้ให้ที ประชุมสภาท้องถิ นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ 

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจ าปี ๒๕67 ขอมตทิี ประชุมด้วยครับ 
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มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ รับรองเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเรื องงบประมาณราย  
    จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  
    เห็นชอบ   10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -     เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ 4.๓ การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงด้วยครับ 
นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน  การรายงาน
นายกเทศมนตรีฯ  ผลการด าเนินงานในรอบปีที ผ่านมาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ ขอรายงานสถานะ
    การเงินการคลัง เงินฝากธนาคาร รายรับ – รายจ่ายหนี้สิน เงินสะสม และ 
    เงินทุนส ารองสะสม ณ วันที  22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 
    ๑. เงินฝากธนาคาร              จ านวน  37,131,747.96 บาท 
    2. เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  จ านวน  7,104,385.29 บาท 
    3. เงินสะสมตามบัญชี      จ านวน   -19,021,306.92 บาท 
    4. เงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน  21,327,568.37 บาท 
    5. เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จ านวน 7,299,151.06 บาท 
    6. รายรับจริง               จ านวน  64,865,794.75 บาท 
        -หมวดภาษีอากร        จ านวน 1,116,601.47 บาท 
       -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน  546,183.80 บาท 
       -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน 158,309.41 บาท 
       -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน 13,470 บาท 
       -หมวดภาษีจัดสรร      จ านวน 23,191,981.07 บาท 
        -หมวดเงินอุดหนุน     จ านวน 39,839,249 บาท 
    7. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ  จ านวน 7,897,560 บาท 
    8. รายจ่ายจริง      
        -งบกลาง     จ านวน 18,268,011.18 บาท 
        -เงินเดือนฝ่ายการเมือง   จ านวน 2,358,270 บาท 
        -เงินเดือนฝ่ายประจ า     จ านวน 14,873,976.26 บาท 
        -ค่าตอบแทน     จ านวน 773,240 บาท 
           -ค่าใช้สอย      จ านวน 6,172,324.22 บาท 
         -ค่าวัสดุ     จ านวน 3,881,544.55 บาท 
        -ค่าสาธารณูปโภค    จ านวน 772,496.18 บาท 
        -ค่าครุภัณฑ์      จ านวน 425,900 บาท 
        -ค่าที ดินสิ งก่อสร้าง    จ านวน 3,930,000 บาท 
 

/เงินอุดหนุน.. 
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    -เงินอุดหนุน      จ านวน  6,064,820 บาท 
     9. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จ านวน 131,100 บาท   
    ทั้งนี้ได้ใช้จ่ายงบประมาณด้วยความถูกต้อง คุ้มค่า และประหยัดเพื อการบริหาร 
    ราชการ และประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที ตั้ง 
นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ 4.4 การพิจารณาโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน 
ประธานสภาฯ     1 รายการ จัดซื้อกล้องส าหรับในเขตชุมชน จ านวน 500,000 บาท  
    (งานป้องกันฯ)ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบให้ที ประชุม 
    สภาฯ ทราบ 
นายณัฐพล ศรีฉ่ า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ   ท้องถิ น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี ยนแปลงค าชี้แจง  
    งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ 
    โอนเพิ ม โอนลดที ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
    รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
    ต าบลวังสมบูรณ์ ชี้แจงให้ที ประชุมพิจารณา 
นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่านผมขอเสนอ
นายกเทศมนตรีฯ  ญัตติเรื องโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 
    โอนลด 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวด 
    ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อกล้องส าหรับในเขต 
    ชุมชน งบประมาณที ตั้งไว้ 500,000 บาท คงเหลือ 500,000 บาท โอนลด  
    500,000 บาท 
นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ   การโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ จะต้องผ่านสภาเทศบาลก่อนครับ มีสมาชิก
ประธานสภาฯ   สภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่  
    -ไม่มี- 
มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ รับรองการพิจารณาโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    พ.ศ. 2566 จ านวน 1 รายการ จัดซื้อกล้องส าหรับในเขตชุมชน  
    จ านวน  500,000 บาท  
    เห็นชอบ   10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -     เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ   4.5 การพิจารณาโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ประธานสภาฯ   พ.ศ. 2566 จ านวน 1 รายการ จัดซื้อกล้องวงจรปิดระบบ CCTV ชนิด 
    เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์  
    จ านวน 8 ชุด ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  
    จ านวน 500,000 บาท ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ ชี้แจงให้
    ที ประชุมพิจารณา 
 

/นายชาตรี.. 
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นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมขอเสนอ
นายกเทศมนตรีฯ  ญัตติเรื องโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2566  
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวด 
    ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จัดซื้อกล้องวงจรปิดระบบ  
    CCTV  ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที  ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อม 
    อุปกรณ์ จ านวน 8 ชุด ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ จ านวนเงิน  
    500,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
    -กล้องวงจรปิดระบบ ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที  
    -ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
    -อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง 
    -อุปกรณ์เสริมอื นๆ ที เกี ยวข้อง      
    (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   
    ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที  11 มิถุนายน 2564) 
    (แผนพัฒนาท้องถิ น พ.ศ.2566 – 2570  ล าดบัที  11 หน้า 123) 

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ   การโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ จะต้องผ่านสภาเทศบาลก่อนครับ มีสมาชิก
ประธานสภาฯ   สภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่  
    -ไม่มี- 

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ รับรองการพิจารณาโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ   ประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน 1 รายการ จัดซื้อกล้องวงจรปิดระบบ CCTV  
    ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที  ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์  
    จ านวน 8 ชุด ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ จ านวน 500,000 บาท 
    เห็นชอบ   10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -     เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ   4.6 การพิจารณาขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบประปารองรับอ าเภอ 
ประธานสภาฯ   วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญผู้ที เกี ยวข้องชี้แจงรายละเอียด 

นายเอกชัย คุรุสิทธิ์  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน  ผมนายเอกชัย  
ผู้อ านวยการกองช่าง  คุรุสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง เนื องด้วยการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 มีความ 
    ประสงค์ขอใช้ที ดินบริเวณต าบลวังสมบูรณ์ เนื้อที  2 ไร่ เพื อก่อสร้างระบบ 
    ประปา บริเวณบ่อขยะเก่า หมู่ที  10 ซึ งมีปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับ 
    อุปโภคประมาณ 2,000 ครัวเรือน  เพื อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที ดี ลด 
    ความเหลื อมล้ าและเข้าถึงน้ าประปาที มีคุณภาพ รองรับการขยายตัวประชาชน 
    ในอนาคต โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมและพ้ืนที บริเวณข้างเคียง 
นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถาม หรือไม่  
ประธานสภาฯ      -ไม่มี 
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มติที่ประชุม   4.6 การพิจารณาขอใช้ที ดินเพื อก่อสร้างระบบประปารองรับอ าเภอวังสมบูรณ์  
    จังหวัดสระแก้ว  
    เห็นชอบ   10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -     เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

.ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอ่ืนๆ 
นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื องอื นใดอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ      

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ      เมื อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื องอื นใดเข้าสภาเทศบาล การ
ประธานสภาฯ     ประชุมสภาเทศบาลได้ด าเนินการมาครบทุกวาระแล้ว ขอขอบคุณ สมาชิกสภา 
    ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา      ๑2.0๐ น.  
 
 
 

(ลงชื อ)        ณัฐพล ศรีฉ  า  ผู้จดรายงานการประชุม 
                                             (นายณัฐพล ศรีฉ  า) 
                                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
 

 
 

(ลงชื อ)  ไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                     (นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ) 
                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที  3 ครั้งที  2 ประจ าปี พ.ศ. 
2566 วันจันทร์ที  28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องจึงลงลายมือชื อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
    (ลงชื อ)     สุนิพัจ ครุธจันทร์ 
                                                    (นายสุนิพัจ ครุธจันทร์)  
                                         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
         
    (ลงชื อ)     อ่อน  หาญกล้า 
                                                   (นายอ่อน  หาญกล้า)  
                                          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
    (ลงชื อ)      พิมพา  จารนัย 
                                                   (นางพิมพา  จารนัย)  
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 


